

SHB lần thứ 4 lọt top 10 doanh nghiệp báo cáo thường niên tốt nhất ngành Tài chính

15:34 21/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

SHB nhiều năm liền được vinh danh trong top 10 doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành Tài chính, minh chứng cho những nỗ lực vượt trội của ngân hàng trong việc minh bạch thông tin và quản trị doanh nghiệp theo thông lệ tốt nhất về phát triển bền vững.

Vừa qua, Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards - VLCA) năm 2024 đã diễn tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) lần thứ 4 được vinh danh trong top 10 Doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành Tài chính, một lần nữa khẳng định tầm vóc, uy tín và sự minh bạch của một trong những ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam.

Ra đời từ năm 2008, cuộc bình chọn Báo cáo thường niên, nay là cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết đã trở thành sự kiện thường niên nhằm đánh giá và tôn vinh các doanh nghiệp có nỗ lực vượt bậc trong việc báo cáo và công bố thông tin, thực hiện các quy định, thông lệ tốt về quản trị cũng như thực hành tốt ESG tại doanh nghiệp. Chương trình được tổ chức bởi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội, Báo Đầu tư Chứng khoán và Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital.

Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ các đối tác như Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA), Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và các công ty kiểm toán hàng đầu là PwC, Deloitte, KPMG, EY và sự hỗ trợ thông tin đến từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng hai sở giao dịch chứng khoán, kết quả giải thưởng VLCA 2024 đã khẳng định tính chính xác và khách quan trong quá trình đánh giá.

Báo cáo thường niên 2023 với chủ đề “Vươn mình tựa dáng Rồng thiêng” của SHB được Ban Tổ chức đánh giá cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe về nội dung và hình thức. Giải thưởng là sự ghi nhận nỗ lực vượt trội của SHB trong việc truyền tải thông tin báo cáo thường niên minh bạch và quản trị doanh nghiệp theo thông lệ tốt nhất về phát triển bền vững, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, cộng

đồng và ngân hàng.



Ông Đinh Ngọc Dũng, Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp SHB đại diện Ngân hàng nhận giải thưởng.

Sau 31 năm xây dựng và phát triển, SHB đã khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, vươn tầm khu vực và quốc tế. SHB hiện nằm trong топ 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam xét theo vốn điều lệ; топ 10 ngân hàng TMCP tư nhân uy tín nhất Việt Nam do Vietnam Report xếp hạng; đứng thứ 137 trong топ 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo bảng xếp hạng của Tạp chí Fortune...

9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế lũy kế của SHB đạt 9.048 tỷ đồng, thực hiện 80% kế hoạch năm. Tính đến 30/9/2024, tổng tài sản ở mức 688.387 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cuối năm 2023. Các chỉ số hiệu quả kinh doanh của SHB duy trì trong nhóm đầu ngành.

Song hành với hoạt động kinh doanh, SHB còn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, vì cộng đồng. Vừa qua, SHB đã đóng góp tại chương trình phát động ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi toàn quốc và triển khai miễn giảm lãi cho khách hàng, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ, ước tính lên đến gần 150 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng tài trợ 2 công trình trường học tại tỉnh Điện Biên với tổng giá trị 12,5 tỷ đồng và tiếp tục đồng hành cùng Bộ Công an xây dựng 150 căn nhà và 01 điểm trường cho đồng bào vùng bị thiên

tai.

Trong giai đoạn 2024-2028, SHB tập trung nguồn lực để triển khai chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện dựa trên 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số và kiên định theo 6 giá trị văn hóa cốt lõi.

SHB đặt mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng топ 1 về hiệu quả; ngân hàng số được yêu thích nhất; ngân hàng bán lẻ tốt nhất đồng thời là ngân hàng топ đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh.

Trên hành trình phát triển, SHB luôn kiên tâm với định hướng phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả, liên tục nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế, mô hình hiện đại. Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới xã hội và cộng đồng, chung tay xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/shb-co-lan-thu-4-lot-top-10-doanh-nghiep-co-bao-cao-thuong-nien-tot-nhat-nganh-tai-chinh>